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   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
สามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  8  ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันพุธที่  28  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา  14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้มาประชุม 
1. นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
2. นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คนที่  1 
3. นายสุขสันต์  ชื่นจิตร ์   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คนที่  2 
4. นายสมปอง  บัวพิม   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
5. นายอำนาจ  เรืองจินดา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.เมือง 
6. นายวรวุฒ ิ ประภามณฑล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.เมือง 
7. นายมนตร ี เกียรติก้องชูชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.เมือง 
8. นางสาววิววิกา  กล้าแท ้  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  5  อ.เมือง 
9. นายดำรงพล  กล้าจริง   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  6  อ.เมือง 
10. นางสาวเกตศิริ  จรรย์โกมล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูม ิ เขต  1  อ.ภูเขียว 
11. นายอลงกต  ลาสิทธิ์   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.ภูเขยีว 
12. นายจตุพร  ติ้วสุวรรณ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.ภูเขียว 
13. นางสาวจารุวรรณ  จังหวะ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.หนองบัวแดง 
14. นายนพเดช  ถ้ำแก้ว   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.หนองบัวแดง 
15. นางจริยา  สุจริยา   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.แก้งคร้อ 
16. นายนพกรณ์  วัชรจำรูญ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.แก้งคร้อ 
17. นายเอกพล  สงวนวงศ์ชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.บำเหน็จณรงค์ 
18. นายสุธชิัย  พรมกุดตุ้ม  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.คอนสวรรค์ 
19. นายศิวะ  พงศ์ธีระดุลย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
20. นายวรฉัตร  พงศ์ธีระดุลย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
21. นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.จัตุรัส 
22. นายนฤพนธ์  งามประเสริฐ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.คอนสาร 
23. นายมนตรี  อินทรักษา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.จัตุรัส 
24. นายปรัชญา  แต่งทรัพย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.เทพสถิต 
25. นางสาวทรายศิรินทร์  ภูก่ันมาศกุล สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.เทพสถิต 
26. นายชัยสากล  มาสิงห ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.บ้านเขว้า 
27. นายวรวฒุิ  จิตร์จันทึก  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.บ้านเขว้า 
28 นายรณชัย  นามวิจิตร  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.คอนสาร 
29. นายอธิชานนท์  มักขุนทด  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.ซับใหญ่ 
30. นายประสิทธิ์  พาจันทร์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.บ้านแท่น 
31. นายสุรพล  ชาญตะคุ   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.หนองบัวระเหว 
32. นายสถาพร  สงคราม  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.เนินสง่า 
33. นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูม ิ เขต  -   อ.ภักดีชุมพล 

/รายชื่อ... 
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รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีลาการประชุม   
1. ลากิจ 
1. นางสาววิเมลือง  แก้วศิริ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.ภูเขียว 
2. นายบัณฑรูย์  เกียรติก้องชูชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.เมือง 
3. นายอำนาจ  ศรีหลง   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.หนองบัวแดง 
2. ลาป่วย 
     ไม่มี 
รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีขาดการประชุม  
     ไม่มี 

รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
1. นายอร่าม  โล่ห์วีระ   นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
2. พลเรือเอกสุวิทย์  ธาระธูป  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
3. นายสมชาย  จริยานันทกุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
4. นายประวิทย์  ตรีสรานุวัฒนา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
5. นายไถง  ครอบบัวบาน   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
6. นายพงค์ศักดิ์  มังสังข์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
7. นายกอบชัย บุญอรณะ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิน์ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
8. นายสมชัย  ทองคำ   หวัหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
9. พ.อ.อ.วรรลพ  แสนแก้ว  แทน เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10. นางสาวนวพรรษ  สกุลอนันต์   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
11. นางวิภาภรณ์  ปิ่นมณี   ผู้อำนวยการกองคลัง  
12. นายนเรศ  รักเพ็ง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
13. นายวายุ  วฒัโน   แทน ผู้อำนวยการโรงเรยีนฯปฏบิัติราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
14. นางสาวสุชรีา  ชาติชนะ  แทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
15. นางจันทร์ทิพ  วงศ์ฮาด  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม 
16. นายระแวง  บุญทศ   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
17. นายสังเวียน  งาหัตถ ี  รกท. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
18. นางสาวกานดา  กฤตศพัฒน์  รกน. หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
19. พันจ่าเอกสวัสดิ์  จำนงค์ชอบ  รกน. หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
20. นางสาวเกสรา  จันเขียด  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ 
21. จ่าเอกจิรายุทธ  แก้วนามอง  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
22. นางสาวปิยนาถ  โพธิ์นอก  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
23. นางวันเพ็ญ  ปลูกชาลี  หัวหน้าฝ่ายบริหารบำเหน็จบำนาญ 
24. นางดรุณี  ดีธรรม   รกน. หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
25. นางวราพร  หน่ายครบุรี  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
26. นางลัดดาวรรณ  เบาสันเทียะ  หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

/รายชื่อ... 
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รายชื่อเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง 
1. นางสาวชญาภา  โคตรนาวัง  นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
2. นางสาวมณฑาทิพย์  กลางสาทร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
3. จ่าเอกปรีชา  มะลิดา    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
4. นางสาวพนิดา  จูแสน   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
5. นางสาวยุพา  พินนอก   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
6. นางอรพันธ์ บุญเรือง   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
7. จ่าสิบเอกเกรียงไกร  แตงเส็ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
8. นางปริศรา  ใจอดทน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9. นางสาวอภิรดี  ศรีโฉม   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
10. นางสาวพัณณิตา  ไชยทองศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
11. นางสาวจฑุามาศ  กาญจนะโภคิน ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 
12. นางสาวชุติมา  หาญเวช  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
13. นางศิริรัก  โทแก้ว   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14. นางอัมรี  ปลื้มโชค   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
15. นายภัทรกร  ประสพผล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
16. นายไชยวัฒน์  สภุาพงษ์  พนักงานขับรถ 
17. นางสาวชนัญชิตา  ลาวิชยั  คนงาน 
18. นางสาวลภสัรดา  ฝาชัยภูมิ  คนงาน 
19. นายทองพูน  ชาวิชัย   คนงาน 
20. นางเดือนเพญ็  เนตรพล  คนงาน 
21. นายสมรรถชัย  จิตตะรักษ์  คนงาน 
22. นายอรรดิษฐ  จันตะเสน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
23. นายวิษณุ  เด่นวงษ ์   พนักงานขับรถยนต์ 
รายช่ือผู้ขอเข้าร่วมรับฟังการประชุม 
ไมมี่ 
เริ่มประชุมเวลา    14.15 น. 
นายสมปอง  บัวพิม 
เลขานุการสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา       
ผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
ทุกท่านครับ ขณะนี้เวลา 14.15 น. วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามัญ สมัยที ่2 ครั้งที่ 8  ประจำปี พ.ศ.2565 
ในวันพุธที่  28  กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และการประชุมสภาในครั้งนี้ ได้มีการ
บันทึกเสียงไว้เพ่ือจัดทำเป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร               
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต่อไปกระผมนายสมปอง บัวพิม สมาชิก สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ เขต 2 ทำหน้าที่เลขานุการ            
สภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดชัยภู มิ  ขอเรียนเชิญท่ านกฤษฎา                     
สงวนวงศ์ ชั ย ประธานสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดชั ยภู มิ                             
ท่านอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

/ชัยภูมิ... 
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นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
ระเบียบวาระที ่1 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  2 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 
 
 
 
นายอร่าม  โล่ห์วีระ 
นายก อบจ.ชัยภูม ิ 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายไถง  ครอบบัวบาน 
เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัยภูมิ คนที่  1 ท่านสุขสันต์  ชื่นจิตร รองประธานสภาองค์การบริหาร           
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 2 ขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ขอเรียน
เชิญครับ 
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร
ทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ             
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทกุทา่น บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ 
วันนี้ เป็นการประชุมสภา สามัญ สมัยที่  2 ครั้ งที่  87 ประจำปี              
พ.ศ.2565 ครับ ขออนุญาตดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป                  
แจ้งเพื่อทราบเรื่องที ่1 วันนี้มีมีสมาชิกลา จำนวน  3  ท่านนะครับ  
1. ลาป่วย 
ไม่มี 
2. ลากิจ 
1. นางสาววิเมลือง  แก้วศิร ิอำเภอภูเขียว เขต  3 
2. นายบัณฑูรย์  เกียรติก้องชูชัย อำเภอเมอืงชัยภูมิ เขต  2 
3. นายอำนาจ  ศรีหลง อำเภอหนองบัวแดง  เขต  2 
เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภา 
ไม่มีครับ 
ญัตติขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้าง ที่ ยั งไม่ ได้ก่ อหนี้ ผู กพันไว้ เบิ ก             
ในปี งบประมาณ  พ.ศ. 2566  จำนวนเงิน 950 ,000 บาท                
เชิญท่านนายกครับ 
เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ในระเบียบวาระท่ี 3 มอบให้ นายไถง  
ครอบบัวบาน ครับ 
เชิญเลขาฯ ไถง ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายไถง ครอบบัวบาน  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายจาก
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้อ่านญัตติขออนุมัติ
ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความจำเป็นจะต้องขยายเวลาการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ 
แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 950,000 บาท (เก้าแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแนบท้ายญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย           

/หมวด... 
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ระเบียบวาระที่  4  
 
 
นายอร่าม  โลห่์วีระ 
นายก อบจ.ชัยภูมิ  
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายไถง  ครอบบัวบาน 
เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้อนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้ว   
แต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ
ให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้
เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ดำเนินการ           
ก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวแล้ว ให้เงินจำนวนนั้น
ตกเป็นเงินสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงขออนุมัติญัตติ
ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ งก่ อสร้ าง ที่ ยั งไม่ ได้ ก่ อหนี้ ผู ก พั น  ไว้ เบิ ก ในปี งบประมาณ              
พ.ศ.2566 จำนวน  1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 950,000 บาท 
(เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ          
นายอรา่ม  โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปราย ประธาน จะขอมตินะครับ เชิญเลขานับองค์ประชุม
ครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด 32 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ ประธาน
จะถามนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จำนวนเงิน 950,000 บาท กรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบ 
31  ท่านนะครับ ไม่เห็นชอบไม่มีนะครับ งดออกเสียง 1 ท่าน                         
มติเป็นเอกฉันท์  
ญัตติขออนุมัติกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จำนวนเงิน 39,289,000 บาท เชิญท่านนายกครับ 
เรียน ท่านประธานสภาทีเ่คารพ ขอให้ท่านเลขาฯ ไถง  ครับ 
 
เชิญท่านเลขาฯ ไถง ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายไถง ครอบบัวบาน 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้
อ่านญัตติขออนุมัติกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่า
ครุภัณฑท์ี่ดินและ 

/สิ่งก่อสร้าง... 



๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกในปีงบประมาณพ.ศ. 2566 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความจำเป็นจะต้องกันเงินประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  เนื่องจากยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ แต่มีความจำเป็นจะต้อง
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 
43 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,289,000 บาท (สามสิบเก้าล้าน
สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีกันเงิน
งบประมาณแนบท้ายญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
4)  พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้  ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติ กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงขออนุมัติญัตติกันเงินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 43 โครงการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,289,000 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนแปด
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ นายอร่าม  
โล่หว์ีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปราย ประธานจะอ่านรายละเอียดการกันเงินให้สมาชิก
ทราบอีกครั้งนะครับ กันเงินทั้งหมด 43 รายการ ดังนี้ครับ 
1. กล้องวัดมุม จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 103,000 บาท กองช่าง 
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวนเงิน
950,000 บาท (กองการศกึษา) 
3. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยท่าย่านาง บ้านแสงเจริญ ม.11         
ต.ช่องสามหมอ - บ้านหนองรวกพัฒนา ม.18 ต.นาหนองทุ่ม  อ.แก้งคร้อ   
จ.ชัยภูม ิ จำนวนเงิน 1,997,000 บาท (กองช่าง) 
4. โครงการก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะ สายทาง ชย.ถ.1-0008                              
คำปิง-บำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จำนวนเงิน 839,000 บาท
(กองช่าง) 
5. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านแก้ง ม.4                      
ต.บ้านแก้ง-บ้านโคกม่วง ม.9 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  จำนวนเงิน 
1,000,000  บาท  (กองช่าง) 
6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางปูผิว Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.
1-0127 บ้านกะฮาด-บ้านโนนจาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ช่วงที่ 2 จำนวนเงิน 
2,000,000 บาท (กองช่าง) 
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7. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทาง
บ้านใหม่พัฒนา ม.1 ต.โพนทอง-บ้านเล่า ม.2 ต.บ้านเล่า  อ.เมืองชัยภูมิ                  
จ.ชัยภูม ิจำนวนเงิน  800,000 บาท (กองช่าง) 
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านโนนคูณ ม.11 ต.คูเมือง-                
บ้านห้วยไผ่ใต้  ม.3 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  จำนวนเงิน 
1,500,000 บาท (กองช่าง) 
9. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0017 บ้านลาดใหญ่-
บ้านห้วยบงเหนือ อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ  จำนวนเงิน 600,000 บาท               
(กองช่าง) 
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้ านแขม ม.6 ต.ตาเนิน -                
บ้านหนองแดงพัฒนา ม.6 ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ  จำนวนเงิน 
1,000,000 บาท (กองช่าง) 
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านโนนไร่ ม.3 ต.ตาเนิน -                    
บ้ าน ขี้ เห ล็ ก  ม .5 ต .ก ะฮ าด  อ .เนิ น ส ง่ า  จ .ชั ย ภู มิ  จ ำน วน เงิ น                      
1,000,000 บาท (กองช่าง) 
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้ าน ราษฎร์บู รณะ ม.9               
ต.เจาทอง-บ้านซับไทรทอง ม.8 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 
จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (กองช่าง) 
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง ชย.ถ.1- 0053 บ้านหนองสองห้อง-            
บ้านโนนข่า อ.ภูเขียว จ.ชัยภมูิจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (กองช่าง) 
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านหนองคู ม.1 ต.หนองคู                
อ.บ้ านแท่น -บ้ านดอนไก่ เถื่ อน ม.1 ต.บ้ านดอน  อ.ภู เขียว จ.ชัยภู มิ                
จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (กองช่าง) 
15. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านห้วยหวาย ม.10 
ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ - บ้านฝายพญานาค ม.13 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว              
จ.ชัยภูม ิจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (กองช่าง) 
16. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านห้วยหว้านไพร 
ม.8 ต.บ้านแก้ง - บ้านโนนดินหอม ม.8 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (กองช่าง) 
17. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ปู ผิ วจราจร Asphaltic Concrete              
สายทางพญาแล เทศบาลเมืองชัยภูมิ-บ้านขี้เหล็กใหญ่ ม.2 ต.รอบเมือง                
อ.เมืองชัยภมูิ จ.ชัยภูมิ จำนวนเงิน 1,730,000 บาท (กองช่าง) 
18. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0072 บ้านกุดละลม - 
บ้ านหนองแหน  อ .เมื องชั ยภู มิ  จ .ชั ยภู มิ  (ตอนที่  1) จำนวน เงิ น                           
1,000,000 บาท (กองช่าง) 
19. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0116 บ้านวังม่วง-
บ้านหญ้านาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท   
(กองช่าง) 
20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านฝาย ม.1,3 ต.หนองขาม-          
บ้านดอนหัน ม.2 ต.โคกสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  จำนวนเงิน 
1,000,000 บาท (กองช่าง) 
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21. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านคลองบอน ม.5 ต.คอนสาร- 
บ้ านนาวงเดือน ม.8 ต.ทุ่ งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภู มิ  จำนวนเงิน 
1,000,000 บาท (กองช่าง) 
22.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านภูผาทอง ม.10 ต.ถ้ำวัวแดง - 
บ้านหนองพวง ม.2 ต.วังชมภู  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  จำนวนเงิน 
1,000,000 บาท (กองช่าง) 
23.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านโนนคูณ ม.8 ต.นาฝาย -                
บ้ าน ยางบ่ า  ม .3 ต .โคกสู ง อ .เมื องชั ยภู มิ  จ .ชั ยภู มิ  จำน วน เงิ น                   
1,000,000 บาท (กองช่าง) 
24.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านโคกคึม ม.3 ต.โคกเพชร
พัฒนา- บ้านวังพระทราย ม.9 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ   
จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (กองช่าง) 
25. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านหนองเซียงซา ม.8                 
ต .ผั กปั ง - บ้ านหนองดิ นดำ ม .2 ต.บ้ านแก้ ง  อ.ภู เขี ยว จ .ชั ยภู มิ                  
จำนวนเงิน 2,110,000 บาท (กองช่าง) 
26. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านห้วย ม.8 ต.ตลาดแร้ง-     
บ้านโนนส้มมอ ม.18 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ  จำนวนเงิน 
2,260,000 บาท (กองช่าง) 
27. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านน้อยพัฒนา ม.12               
ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ - บ้านนาคานหัก ม.1 ต.กุดชุมแสง  อ.หนองบัวแดง 
จ.ชัยภูม ิจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (กองช่าง) 
28. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวจราจร Asphaltic 
Concrete สายทางบ้านโคกเริงรมย์ ม.1 ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ - 
บ้านหนองจะบก ม.2 ต.ห้วยยายจิ๋ ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  จำนวนเงิน 
900,000 บาท (กองช่าง) 
29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านซับน้ำใน ม.11 
ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ - บ้านท่าบอน    ม.8 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว  
จ.ชัยภูม ิจำนวนเงิน 500,000 บาท (กองช่าง) 
30. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านเขาวงศ์
พระจันทร์ ม.15  ต.ห้วยยายจิ๋ว - บ้านวังอ้ายคง ม.6 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต  
จ.ชัยภูม ิจำนวนเงิน 500,000 บาท (กองช่าง) 
31. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโจดกลาง ม.4     
ต.โนนคูณ  - บ้ านนาผั กเสี้ ยน ม.4 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภู มิ                                
จำนวนเงิน 500,000 บาท (กองช่าง) 
32. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนตะโก ม.10              
ต.บ้านขาม - บ้านหนองโสน ม.3 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ               
จำนวนเงิน 500,000 บาท (กองช่าง) 
33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองเก่า ม.5  
ต.บ้านยาง - บ้านเก่าน้อย ม.3 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ                   
จำนวนเงิน 500,000 บาท (กองช่าง) 
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34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกุดจิก ม.8                          
ต.หนองข่ า - บ้ านเดื่ อ ม.1 ต.บ้ านเดื่ อ อ.เกษตรสมบู รณ์  จ.ชัยภู มิ                    
จำนวนเงิน 500,000 บาท (กองช่าง) 
35. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านซับจาน ม.14                 
ต.ซับใหญ่ - บ้านซับสายออ ม.5  ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ จำนวนเงิน 
500,000 บาท (กองช่าง) 
36. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านบุฉนวน ม.6                  
ต.ซับใหญ่  - บ้ านห้วยน้อย ม.8 ต.นายางกลัก  อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ                
จำนวนเงิน 500,000 บาท (กองช่าง) 
37. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองมะกุด ม.7  
ต.ยางหวาย - บ้านโนนโพธิ์ ม.6 ต.คอนสวรรค ์อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ
จำนวนเงิน 500,000 บาท (กองช่าง) 
38. โครงการปรับปรุงถนนลู กรั งบดอัดแน่ น สายทางบ้ านโคกมั่ งงอย                  
ม.2 ต.โคกมั่งงอย - บ้านดงเย็น ม.8  ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 
จำนวนเงิน 500,000 บาท (กองช่าง) 
39. โค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ถ น น หิ น ค ลุ ก บ ด อั น แ น่ น  ส า ย ท า ง                     
บ้านโคกกุง ม.1 ต.โคกกุง - บ้านหนองขามใต้ ม.9 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ  
จ.ชัยภูม ิจำนวนเงิน 500,000 บาท (กองช่าง) 
40. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic 
Concrete สายทางบ้านโคกสว่าง ม.3  ต.ดงกลาง - บ้านหนองหล่ม ม.10                 
ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ จำนวนเงิน 500,000 บาท (กองช่าง) 
4 1 . โค รงก ารป รั บ ป รุ งถน น ล าดย าง ปู ผิ ว  Asphaltic Concrete            
สายทางบ้านหนองกุงเก่า ม.6 ต.กวางโจน – บ้านหนองกุงใหม่  ม.3 ต.ธาตุ
ทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จำนวนเงิน 500,000 บาท (กองช่าง) 
42. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนทอง ม.1 
โนนทอง - บ้ านพรม ม .1 ต.กุ ดเลาะ อ .เกษตรสมบู รณ์  จ.ชั ยภู มิ                        
จำนวนเงิน จำนวนเงิน 500,000 บาท (กองช่าง) 
43. โครงการขุดลอกลำห้วยนามั่ง บ้านสระพัง ม.1 ต.สระพัง - บ้านสะเดา 
ม.9 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ จำนวนเงิน  500,000 บาท (กองช่าง) 
รวมยอดเงิน 39,289,000 บาท 
ต่อไปประธาน จะขอมตินะครับ เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ                   
ทั้งหมด 33 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะถามนะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติกันเงินประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อหนี้
ผู กพั น ไว้ เบิ ก ในปี งบป ระมาณ  พ .ศ . 2 5 6 6  จำน วน เงิ น 
39,289,000 บาท  กรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบ 32  ท่านนะครับ 
ไม่เห็นชอบไม่มีนะครับ งดออกเสียง 1 ท่าน มติเป็นเอกฉันท์  
ญัตติขออนุมัติกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ างที่ ยั งไม่ ได้ ก่ อหนี้ ผู กพันไว้ เบิ กใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 17,368,000 บาท  เชิญท่าน
นายกครับ 
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นายอร่าม  โล่ห์วีระ 
นายก อบจ.ชัยภูม ิ 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายไถง  ครอบบัวบาน 
เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ท่านประธานสภาทีเ่คารพ ขอให้ท่านเลขาฯ ไถงครับ 
 
เชิญท่านเลขาฯ ไถง ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายไถง ครอบบัวบาน  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายจาก
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้อ่านญัตติขออนุมัติกัน
เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกในปีงบประมาณพ.ศ. 2566 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความจำเป็นจะต้องกันเงินประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  เนื่องจากยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ แต่มีความจำเป็นจะต้อง
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,368,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีกันเงินงบประมาณแนบท้าย
ญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  รักษาเงินและการตรวจเงินของ          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด            
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงขออนุมัติญัตติกันเงินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 12 โครงการ                 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,368,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่น
แปดพันบาทถ้วน)  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ นายอร่าม            
โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปราย ประธานจะอ่านรายละเอียดการกันเงินให้สมาชิก
ทราบอีกครั้งนะครับ กันเงินทั้งหมด 12 รายการ ดังนี้ครับ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองปล้อง 
ม.2 ต.หนองแวง - บ้านโสกรัง ม.7 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง              
จ.ชัยภูมิ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (กองช่าง) 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบัว ม.1                    
ต.บ้านบัว-บ้านส้มกบ ม.5,10 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์                 
จ.ชัยภูมิ จำนวนเงิน 910,000 บาท (กองช่าง) 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองปล้อง 
ม .2 ต .หนองแวง - บ้ าน หนองนกออก  ม .5 ต .หนองบั วแดง                   
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ จำนวนเงิน 732,000 บาท (กองช่าง) 

/4. โครงการ... 
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4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองคง               
ม .2 ต .บ้ าน เพ ช ร  - บ้ าน โน น ดิ น จี่  ม .5 ต .โอ โล  อ .ภู เขี ย ว                              
จ.ชัยภูม ิจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (กองช่าง) 
5. โครงการป รั บ ป รุ งถน น ลาดยาง ส ายท าง ชย .ถ .1-0002            
บ้านค่าย-บ้านตาเนิน-บ้านละหาน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ  จำนวนเงิน 
6,214,000 บาท (กองช่าง) 
6. โครงการป รั บ ป รุ งถน นลาดยาง ส ายท าง ชย .ถ .1-0064             
บ้ าน โนนเหม่ า -บ้ านหนองหอยปั ง  อ.หนองบั วแดง จ .ชั ยภู มิ                           
จำนวนเงนิ 3,472,000 บาท (กองช่าง) 
7. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านเสลา ม.6 ต.บ้านชวน-  
บ้ าน เกาะแก้ วศรี สุ ข  ม .7 ต .เกาะมะนาว  อ .บ ำเหน็ จณ รงค์                    
จ.ชัยภูมิ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (กองช่าง) 
8 . โครงการป รั บป รุ งถนนลาดย าง ส ายทาง ชย .ถ .1-0125             
บ้านห้วยหว้า-บ้านหนองตาไก้ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ จำนวนเงิน 
800,000 บาท (กองช่าง) 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านน้ำทิพย์ ม.3 
ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร - บ้านห้วยหินลับ ม.11 ต.หนองโพนงาม        
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ จำนวนเงนิ  240,000 บาท (กองช่าง) 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยางหวาย 
ม.4 ต.ยางหวาย - บ้านนาฝาย ม.3 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์                
จ.ชัยภูมิ จำนวนเงิน 500,000 บาท (กองช่าง) 
11. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางปูผิว Asphaltic Concrete สายทาง 
ชย.ถ.1-0035 บ้านสระแต้ - บ้านหนองผักหลอด อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 
จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (กองช่าง) 
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0087 
บ้านหนองเม็ก - บ้านหนองโนนน้อย - บ้านหนองโก  อ.คอนสวรรค์               
จ.ชัยภูมิ จำนวนเงิน 500,000 บาท (กองช่าง) 
รวมยอดเงนิ 17,368,000 บาท 
ประธาน จะขอมตินะครับ เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ                   
ทั้งหมด  32 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะถาม                   
นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ญัตติขออนุ มัติกันเงินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 
17,368,000บาท บาท กรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบ 31 ท่าน              
นะครับ ไม่เห็นชอบไม่มีนะครับ ท่านงดออกเสียง 1 ท่าน มติเป็น             
เอกฉันท์  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ครบั เชิญทา่นชาญณรงค์ครับ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนทุกท่าน กระผมชาญณรงค์  
ผดุงขวัญ สมาชิกสภาจังหวัด เขตอำเภอภักดีชุมพล ก็ขอหารือนะครับ 
ในที่ประชุมสภาแห่งนี้ ก็เป็นครั้งที่ 8 แล้วนะครับ ก็คงจะถึงฤดูฝน 
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ที่เราได้ดูกันในข่าวก็เป็นห่วงพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะพ่ีน้อง 16 
อำเภอ 36 เขต ถามว่าในปีที่แล้วครับ เราก็โดนพายุอย่างนี้คล้าย ๆ กัน
แต่หนักสุดก็น่าจะเป็นที่เทพสถิตส่วนหนึ่ง บำเหน็จณรงค์นะครับ ที่ปี            
ที่แล้วที่ได้เกิดผลกระทบขึ้นมา กระผมนะครับที่ได้ติดตามข่าววันนี้          
วันที่ 28 ซึ่งพายุนะครับ พายุโนรู ผมเกรงว่าพ่ีน้องประชาชนที่อยู่ต้นน้ำ 
กรณีของภักดีชุมพลนะครับ ผมไม่ได้กังวลว่าน้ำจะท่วมของภักดีชุมพล
นะครับ ไม่น่าจะเกิน 6 - 7 ชั่วโมง แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือพ่ีน้องที่อยู่
ปลายน้ำ รับมาจากภักดีชุมพลก็เริ่มต้นที่หนองบัวแดง ลงมาแม่น้ำชี 
ส่วนหนึ่งเมื่อก่อนที่เข้าประชุมนะครับ ขอนำเรียนว่าหน้าโรงพยาบาล
อำเภอบ้านเขว้านะครับ ตอนนี้ก็เริ่มเป็นแอ่งแล้ว ซึ่งพายุที่ผมได้นำเรียน
ว่ายังมาไม่ถึงเป็นแค่ต้นของพายุ ซ่ึงท่านสมาชิกหลายคนก็คงจะได้ทราบ
จากข่าวนะครับ ว่าพายุเข้าที่ เวียดนามและลาวนะครับ เกิดความ
เสียหายจึงอยากจะหารือนะครับ ฝากท่านประธานถึงฝ่ ายบริหาร              
เรื่องเครื่องจักรสำคัญครับ เครื่องจักรของ อบจ. ก็อยากจะให้เตรียม
ความพร้อมเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน หลาย ๆ พ้ืนที่โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ที่เป็นที่รับน้ำอย่างเช่น กรณีของบ้านเขว้า ขออนุญาตเอ่ยนาม                   
นะครับ ท่าน สจ. อำเภอบ้านเขว้านะครับ สจ.แกะ หรือ สจ.ชัยสากล  
มาสิงห์ ก็ได้โพสต์ Facebook เป็นห่วงพ่ีน้องประชาชนในหลายพ้ืนที่               
ก็ได้ติดตามอยู่ แต่ส่วนหนึ่งนะครับ ก็อยากจะให้ทางองคก์ารบริหารส่วน
จังหวัดโดยเฉพาะการนำของท่านนายกอร่าม  โล่ห์วีระ ซึ่งท่านก็บอกว่า
ชัยภูมิต้องเปลี่ยนให้มันดีขึ้น ทั้งนี้นะครับ ก็อยากจะให้พ่ีน้องได้ไว้วางใจ
ในการบริหารงานของท่านนายกอร่าม โดยเฉพาะเครื่องจักรที่จะ
ช่วยเหลือพ่ีน้อง หรือเรือที่จะช่วยเหลือพ่ีน้อง หากพ่ีน้องนะครับ 
สมาชิกท่านใดที่ต้องการหรือมีความเดือดร้อนนะครับ ก็ให้ประสาน        
นะครับ ว่าอยากจะช่วยเหลือพ่ีน้องในทุก 16 อำเภอ 36 เขตนะครับ     
ก็คงจะไม่มีอะไรมาก อีกส่วนหนึ่งนะครับ ก็ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้นำ
เครื่องจักร โดยเฉพาะบาดาลนะครับ ไปเจาะให้กับพ่ีน้องชาวอำเภอภักดี
ชุมพล ก็ได้รับคำขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง หลายท่านนะครับ ก็นึกถึง         
ท่านนายกนะครับโดยเฉพาะท่านนายกอร่าม  โล่ห์วีระนะครับ ว่าเอาใจใส่ 
โดยเฉพาะพ่ีน้องที่ได้รับความเดือดร้อนก็ต้องขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ 
ขอบคุณครับ 
มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ตอนนี้อยู่ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ เชิญ
ท่านวรวุฒิ  ประภามณฑลครับ 
ครับเรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายวรวุฒิ   ประภามณฑล สมาชิกอำเภอเมือง           
เขต 3 ครับ ในการทำข้อบัญญัติของแต่ละปีงบประมาณ ใช่ว่าจะเกิด
จากความต้องการของสมาชิกนะครับ แต่เกิดจากปัญหาที่พ่อแม่พ่ีน้อง
ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ แจ้งเข้ามา กว่าจะเป็นข้อบัญญัติได้ต้องมีการ
ประชาคม ซึ่งถือว่าเป็นความต้องการของในแต่ละพ้ืนที่ ถูกต้องนะครับ 
พ่ีน้องเพ่ือนสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ พรุ่งนี้จะมีญัตติเปลี่ยนแปลง 
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ข้อบัญญัติเข้าสู่สภาที่ทรงเกียรติแห่งนี้ ซึ่งเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติของ
เพ่ือนสมาชิกจำนวนประมาณ 9 เขต ซึ่งหนึ่งในเขตเหล่านั้นรวมถึง       
เขตเลือกตั้งอำเภอเมืองเขต 3 ด้วย ผมขอเล่าอย่างคร่าว ๆ ให้ทุกท่าน
รับทราบว่าในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา 
เดี๋ยวนะครับท่านวรวุฒิครับ พรุ่งนี้จะมีญัตติตามที่ท่านว่า เอาไว้               
วันพรุ่งนี้อยู่ในญัตต ิแล้วท่านค่อยอภิปรายนะครับ 
เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมพูดกับเพ่ือนสมาชิกครับ ผมไม่ได้
อภิปรายในสภาฯ 
ไม่ได้ครับ ท่านก็ต้องพูดผ่านประธานด้วยครับ วันนี้ท่านพูดอภิปราย
ทั่วไป แต่ว่าถ้าท่านจะพูดในเรื่องของญัตติพรุ่งนี้  ท่านค่อยอภิปราย            
ในวันนั้น ในวันพรุ่งนี้นะครับ  
ครับ ท่านประธานครับ 
 
ครับ ประธานไม่อนุญาตนะครับ ให้อภิปรายในวันพรุ่งนี้ครับ ถ้าพูด
ทั่วไปเรื่องอ่ืนได้ครับ เชิญท่านอ่ืนครับ เชิญท่านนายกครับ 
ท่านประธานสภา ท่ านเพ่ือนข้าราชการ ท่านที่ เป็ นฝ่ ายบริหาร             
ที่มากับผม ในฐานะที่มาจากภาคการเมือง ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ               
พอดีต้องขออนุญาตท่านประธานสภา พูดอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ตัวผม
เข้าใจดี ในเรื่องความต้องการของพ่ีน้องประชาชน และเข้าใจดีใน             
เรื่องของความต้องการของเพ่ือนสมาชิกผู้ ทรงเกียรติ  แล้วก็ เรามี                   
ข้อตกลงกันไว้ชั้นหนึ่ง ก่อนที่พวกเราจะมาทำงานร่วมกันคือหมายความ
ว่าสัดส่วนของเพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นสัดส่วน
เท่าใดก็ตามแต่ เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารจัดสรรให้ บังเอิญมาคราวนี้
ก่อนสิ้นปีงบประมาณมันมีเรื่องของความขาดเหลืออยู่บ้างเล็กน้อย 
เพราะฉะนั้นผมคุยกับ ผอ.กอง ผมคุยกับ ผอ.กองยุทธศาสตร์นะครับ       
ผมขอคุยกับ ผอ.ยุทธศาสตร์ แล้วผมก็จะตั้งจ่ายรายการใหม่สำหรับ       
ในปี  ในปี 2566 ซึ่งวันที่  1 ตุลาคมนี้  ก็เป็น ก็เป็นปีงบประมาณ               
ปี  2566 แล้วถือว่าเรื่องนี้ เราไม่ ได้ เกิดความเสียหายก็จะให้กับ            
ท่านทั้งหลายไปตามที่ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ นี้ปรึกษาทางกองยุทธศาสตร์ 
เรียบร้อยไปแล้ว ท่านพูดแล้วท่านต้องฟังนะครับ ท่านอายุเหมือนกับ
เป็นลูกหลานผมนั่นแหละ ผมเห็นมาตั้งแต่เป็นเด็ก ๆ ท่านไม่ใช่พูดออก
มาแล้วท่านออกไปข้างนอก ท่านต้องฟัง ผมตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนนั่น
แหละ เมื่อครู่นี้ ก็นั่งทานข้าวกัน ผมก็เล่าเรื่องอะไร ต่ออะไรให้ ฟัง
พอสมควร เพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องของพวกเรา เราไม่เอารัดเอาเปรียบ
กันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าท่านต้องมาประชุม หน้าที่ของพวกเราคือการมา
ประชุม ท่านขาดประชุมโดยที่ผมเข้าใจเรื่องทางการเมืองดีนะครับ ไม่ใช่
ไม่เข้าใจ เข้าใจอย่างดี แล้วก็ผมก็บางทีผมเป็นผู้ใหญ่แล้ว ผมก็เก็บเอาไว้
ในใจ เพราะถือว่าวุฒิภาวะของพวกเรา ท่านมาจากการเลือกตั้งคนละ
ภาคกับผม ผมเข้าใจของผมอย่างนั้น เพราะฉะนั้นตั้งแต่มา ประชุม           
มาทำงานร่วมกันระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับ 
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ฝ่ายสมาชิกทั้งหลาย เราสร้างความเข้าใจกันมาอย่างดีโดยตลอด แล้วผม
ก็พยายามที่จะบอกทุกคนว่าพวกเราช่วยกัน อย่างเรื่องที่เมื่อสักครู่นี้
ท่านสมาชิกสอบถามทางท่าน ผอ. กองช่าง ผมก็ได้หารือกันก่อนหน้านี้
ว่าเนื่องจากผมปรึกษากับ ผอ.ทางยุทธศาสตร์ แล้วมันไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ได้ เพราะฉะนั้นผมก็ถือว่าข้อจำกัดในบางเรื่องมันมีความจำเป็น      
ผมกราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ว่า             
ท่านทั้ งหลายเอางบประมาณผมไป ท่านเคยเห็นผมไปเรียกเก็บ
เปอร์เซ็นต์ไหม มีบางคนมาเสนอว่าจะจัดเก็บมาให้ผมอย่างโน้นอย่างนี้ 
ผมเป็นคนบอกว่าท่านอย่ามาสนใจผมเลย เรื่องพวกนี้ท่านไปบริหาร
จัดการกิจกรรมของท่านให้มันเป็นที่พึงพอใจของประชาชน บางอย่าง
เป็นเรื่องคำมั่นสัญญา ถ้าผมผิดพลาดในเรื่องคำมั่นสัญญา ท่านตำหนิ   
ผมได้ แต่บางอย่างที่ผมขอให้ท่านมาประชุมท่านก็ต้องมาประชุม           
มันไม่ใช่ว่าท่านไม่อยากมาประชุม ท่านก็เห็นว่าผมไม่ใช่พวกของท่าน 
ท่านก็ไม่มาประชุมแล้ว พอไม่มาประชุม แล้วมันทำให้การทำงานของเรา
มันขาดตกบกพร่องไปบ้าง แต่ผมเก็บเอาไว้ในใจ ผมถือว่ามันรุ่นน้องรุ่น
ลูกรุ่นหลานกันทั้งนั้น ผมก็บอกหลายคนเมื่อสักครู่นี้ก็อธิบายก็บอก
พูดจากันว่าเรื่องของเรื่อง ช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณ ผมก็ปรึกษา           
ฝ่ายประจำว่าถ้าเราเอามาใช้ก่อนเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วเสร็จแล้วตั้งจ่าย
รายการใหม่  ก็ ไม่ เสียหายอะไรก็ทำได้  เพราะฉะนั้ นเพ่ือให้การ
บริหารงานของฝ่ายบริหารราบรื่น นี่คือสิ่งที่ผมจะชี้แจง พอดีบังเอิญ
การเมืองช่วงนี้ มันมันกำลังอยู่ ในระยะ 180  วัน เข้ าไปสู่ โหมด          
การเลือกตั้ง พอเข้าไปสู่ 180 วัน ของโหมดการเลือกตั้ง ทุกพรรค
การเมืองก็เข้ามาหาเสียงในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ผมยอมรับความจริงว่า
การเมืองไม่ว่าระดับไหนก็ตาม มีเจ้าของคอก อย่างนายก อบต. ถูกใจใคร  
ก็ผูกพันกับคน ๆ นั้น เช่นเดียวกันนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่ผูกพันจากใครก็ต้องก็ต้องผูกพันธ์กับนักการเมืองระดับชาติ    
คนนั้ น  ผมเข้ าใจดี  แต่ ในสิ่ งเหล่ านี้ ไม่ ได้ เป็ น อุปสรรคสำหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเพ่ือนสมาชิก ถ้าหากเรายังมีความประสงค์   
ที่จะทำงานร่วมกัน ที่จะทำงานร่วมกันโดยเป็นมิตรกัน ก็เราก็เป็นมิตรกัน 
แต่ถ้าหากเห็นว่ามันควรจะยืนกันอยู่คนละค่าย อย่างเมื่อครู่นี้ท่าน
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่ ถามแล้วเดินออกไปคือพอผมอธิบาย             
ไม่ต้องการฟังผมพูด แล้วก็ตอนที่วันนั้นผมมีความจำเป็นผมก็ปรึกษา
ฝ่ายประจำก่อน แล้วผมคิดว่าผมจะชดเชยต้นปีงบประมาณ ท่านก็ต้อง
รับฟังผมพูด ถ้าหากเราเห็นว่ามิตรไมตรีระหว่างความสัมพันธ์ที่ เรา           
ผมรู้จักปู่เขานะครับ ปู่ทวดอะไรของเขารู้จักกันอย่างดีเลย ญาติของเขา
ก็นักเรียนรุ่นเดียวกับผมนี่แหละ เพราะฉะนั้นท่านอย่าโกรธอย่าโกรธผม 
เวลาผมโกรธท่านไม่มีหรอกครับ เพียงแต่ว่าผมเห็นท่านถาม แล้วท่าน
ลุกเดินหนี คือเรื่องอย่างนี้ เรื่องการเมืองอย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นอยู่ใน
จังหวัดชัยภูมิมาหลายปีดีดัก การเพราะการเมืองมันมาจากคนละค่าย 
จังหวัดชัยภูมิมีผู้แทนตั้ง 7 คน แต่ว่าความรักความสามัคคีของระดับ 
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ผู้แทนราษฎรมันลามมาจนถึงระดับท้องถิ่น  เพราะฉะนั้นกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านก็ดี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ดี  นายก อบต.ก็ดี 
แม้กระทั่งในสภาแห่งนี้มันก็เป็นคนที่ขึ้นกับนาย ก. นาย ข. ซ่ึงเราไม่ว่า
กันเพียงแต่ว่าอย่าใช้เงื่อนไขตรงนี้มาทำให้สภาเราอลละเวงยุ่งเหยิง        
จริงอยู่การเลือกตั้งในพ้ืนที่อันจำกัดตรงนี้มันมีการเลือกตั้งตั้งแต่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จนกระทั่งนำไปสู่การเลือกตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกคณะกรรมการต่างๆ 
พวกเราก็ เห็นกันอยู่ ใช่ ไหมครับ  เพราะฉะนั้นถ้าหากอยากสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมันต้องพบกันคนละครึ่งทาง มันไม่สามารถ
เอาชนะคะคานได้ ตราบใดที่พวกเรายังนั่งทำงานร่วมกันอยู่ ผมอยากจะ
พูดแค่นี้ ผมไม่อยากให้บรรยากาศของทางการเมืองในสภาเล็ก ๆ ตรงนี้
มันลามไปสู่ความบาดหมางกันทางการเมืองเพราะไม่มีผลดีกับพ่ีน้อง
ประชาชน แล้วเมื่อครู่นี้ที่ท่านประธานสภาอ่านโครงการต่าง ๆ ให้กับ
ท่านทั้งหลายตามระเบียบของ อบจ.นั้น ท่านทั้งหลายก็ทราบดวี่าผลงาน
ที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากพวกเราทั้งหลายทำงานร่วมกันใช่ไหมครับ 
แล้วงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในอนาคตมีอีกเยอะแยะ        
อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ทานข้าวกันผมก็บอกว่า ผมอยากคาดหวังว่าผมจะ
สามารถคุยกับหน่วยเหนือได้เพ่ือที่จะผลักดันงบประมาณต่าง ๆ ลงมา
ผมอยากเรียนให้ท่านทราบ ผมนี้เป็นคนมีความกตัญญูคนคนที่เคยช่วย
ผมมาของบผมตั้งหลายหลายก้อนหลายตังค์ ผมก็ให้ไปช่วยไปถ้าหาก
โครงการนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เราบอกกันแล้วไงว่าในส่วน
ของท่าน ผมให้ไปแล้วผมไม่ไปก้าวก่าย ผมไม่ไปเรียกรับผลประโยชน์   
แต่ของส่วนของฝ่ายบริหาร ท่านก็อย่ามายุ่งเพราะเป็นสิทธิ์ของผม        
แต่ถ้าในเรื่องของการที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หรือจะอยู่คน       
ละค่ายมันก็เป็นเรื่องส่วนตัว ที่ท่านจะใช้ดุลยพินิจ แต่ผมอยากจะบอก
ว่าเรื่องการเมืองระดับประเทศผมผ่านมาหมดแล้ว มันทะเลาะเบาะแว้ง
กันมาหมดที่จังหวัด ที่ท่านที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยอายุมากหน่อย ถ้าคงจะรู้
ว่าผมต่อสู้ทางการเมืองมาหลายสมัยล้มลุกคลุกคลานมานี่มีทั้งมิตร         
มีทั้งศัตรูผมไม่เคยเอาเปรียบใคร เพียงแต่ว่าคนที่มาเอาเปรียบผม ก็มีอัน
เป็นไปทั้งนั้นผมไม่อยากเอ่ยชื่อ เพราะนั้นอย่างไรก็ตามพวกเราร่วมกัน
ทำงานยึดหลักการตรงที่ว่าส่วนใดที่ท่านเอาไปเผมไม่ไปก้าวก่ายท่านก็รู้
ผมไม่เคยไปถามท่านว่ามันมีผลประโยชน์ไหมอะไรไหมอย่างไร ผมไม่เคย
ชวนของฝ่ายบริหารมันมีความจำเป็นในทางการเมือง และทางฝ่าย
ประจำฝ่ายพี่น้องประชาชน อย่างอำเภอหนองบัวระเหว ท่านสุรพลมา
เอาผมไปดูโครงการน้ำซึ่งผมก็เห็นว่า ท่านสุรพลเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ
เรื่องระบบชลประทานเป็นอย่างดีดีกว่าบรรดาผู้ที่มารับราชการอยู่ที่นี่
เพราะว่าเนื่องจากเราอยู่ในพ้ืนที่มานาน เราดูสภาพพ้ืนที่ในเรื่องระบบ
ชลประทานผมบอกท่านสุรพลว่าเอาอย่างนี้เรื่องที่ท่านขอมาหลายหลาย
ปีแล้วไมไ่ด้ในส่วนของ อบจ. เดี๋ยวพ่ีจัดการให้เดี๋ยวพ่ีดูให้เดี๋ยวพ่ีทำอะไร 
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ให้แล้วก็นี้ก็สั่งการไปแล้วเพ่ือให้โครงการนั้นมันเป็นประโยชน์จริง ๆ
เพราะผมไปดูแล้วมันเป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นผมก็ไม่
อยากจะให้น้องนุ่งน่ะ บึ้งตึงแล้วกโ็กรธเครืองขึงขังอะไรต่อกัน ท่านทัง้หลาย
เป็นเด็กกว่าผมเยอะมันไม่ทันกันหรอกมันคนละรุ่น เพราะฉะนั้นแต่ท่าน
มาสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ไม่ได้อยู่ในเขตของท่าน
ท่านพูดไปแล้วผมไม่อยากจะพูดว่าไปลุกลานคนอ่ืนเขา แต่ว่าอย่างไร             
ก็ตามมันเป็นสิทธิ์เมื่อประชาชนเลือกเข้ามาแล้ว ท่านจะไปอยู่ในเขตใด  
ก็ตามแต่เมื่อประชาชนให้เขียนแล้วถือว่าประชาชนให้ความยอมรับเรา
ไม่สามารถที่จะไปตำหนิติฉินกันได้ เพราะฉะนั้นท่านต้องยอมรับผมด้วย 
และเมื่อผมยอมรับท่านแล้วในเขตเลือกตั้งของท่านเราไปวัดผลกันตอน
เลือกตั้งสภาใหญ่เราไปวัดผลกันเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามกลุ่มหนึ่ง
กับอีกกลุ่มหนี่งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามแต่นี่ผมไม่ได้ไปท้าทายท่าน 
วัดกันเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของระบอบประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องของ
ประชาชนผมยินดีเสมอที่จะเข้าไปดูว่าพ้ืนที่ตรงไหนมันเดือดร้อน                 
มันความจำเป็นผมเต็มที่เลยไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นในส่วนของผมท่าน      
ก็อย่ามายุ่งเพราะว่าเรื่องบางอย่าง  เราเข้าใจกันดีแล้วตกลงกันมาอย่าง
นี้นะครับ ขอบคุณครับ 
มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านรณชัยครับ 
 
เรียนท่ านประธานสภาที่ เคารพ  ท่ านนายก ท่านคณะผู้บริหาร              
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้ร่วมรับฟังการ
ประชุมทุกท่านครับนะครับ  ก็ผมนะครับนายรณชัย นามวิจิตร            
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  อำเภอคอนสารเขต 1 ครับ
ท่านครับด้วยความเคารพ ท่านนายกนะครับทางฝ่ายผู้บริหารนะครับ
เนื่องด้วยนะครับ ตอนนี้เราน่าจะพูดกันเร็ว ๆ เลยก็คือเรื่องของพายุ              
นะครับ ที่จะเข้ามาเราควรคำนึงถึงพ่ีน้องประชาชนเป็นหลักนะครับ
อยากให้เน้นเรื่องนี้หน่อยนะครับ ผมมีประเด็นที่จะสอบถามทางฝั่ง
ผู้บริหารนะครับ ในการเตรียมความพร้อมพายุที่จะเข้ามาชัยภูมิ เราถือ
ว่าเป็นจุดศูนย์กลางเส้นผ่านถือว่าจะได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับ    
ทางฝั่งผู้บริหารในมีแผนนะครับ ที่จะเตรียมพร้อมอย่างไรนะครับ         
อย่างท่านรองเคยพูดไว้ตอนนั้นผมชื่นชอบมากเลยนะครับ ท่านรองสุวิทย์  
บอกว่าแผนการซ่อมถนนมีระยะแรกและระยะกลางระยะท้ายนะครับ  
ในเรื่องนี้ผมก็อยากทราบ ว่าทางฝ่ายบริหารมีแผนการดำเนินการเตรียม
ความพร้อมอย่างไร เพ่ือเราจะได้ไปชี้แจงกับผู้นำนะครับ และชาวบ้าน
ว่าชาวบ้านแต่ผมเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านให้ความคาดหวังอย่างวันก่อน       
ผมไปประชุมทางอำเภอนะครับ เขาบอกว่าในการเตรียมความพร้อมเขา
คาดหวังกับเครื่องจักรเพราะ อบจ. เรามีเครื่องจักรนะครับ เรามี
เครื่องจักรเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ อย่างเช่น เวลาน้ำนะครับ ติดกับ
ถนนเอามาติดกับท่อระบายน้ำ หรือสะพานครับ ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดา
ก็แค่ไปดึงไม้ออกมันอันตรายมาก แต่ถ้าเราบริหารจัดการผมก็นั่งคิดนะครับ 
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ว่าถ้าเครื่องจักรของเราตอนนี้ก็อยากรู้ว่ามีเท่าไหร่แล้วเราจะบริหาร
จัดการกระจายอย่างไรนะครับ ให้ทั่วถึงเวลาอย่างสมมุติคอนสารเกิด
เหตุฉุกเฉินอยากได้รถแบคโฮ เพ่ือจะระบายทางน้ำเราจะประสานใครได้
นะครับ แล้วก็ประสานได้ที่ไหนเรื่องของเรือเรื่องของถุงยังชีพหรือว่า
นโยบายต่าง ๆ นะครับอยากทราบทางฝั่งบริหารว่าจัดเตรียมการอย่างไร
เราสมาชิกทุกท่านจะได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชน        
นะครับ ว่าเรามีหลักการอย่างไรนะครับฝากท่านนายกช่วยชี้แจงด้วย        
นะครับ ขอบคุณครับ 
เชิญท่านนายกครับ 
 
ท่านประธานสภา ท่านเพ่ือนข้าราชการ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิก            
ผู้ทรงเกียรติ ผมตั้งแต่ตีห้า ผมสั่งการมาโดยตลอด แล้วก็เมื่อประมาณ
สามโมงเช้า เนื่องจากท่านรองสุวิทย์ ธาระรูป ท่านประสานงานกับ          
ทางจังหวัด โดยเป็นข้อหารือสั่งการจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหลายเรื่อง           
ผมทราบดีว่าความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน เป็นเรื่องใหญ่ แต่ว่า
เนื่องจากเครื่องจักรของเรามีจำนวนจำกัด อย่างไรก็ตามเมื่อเช้าผมมอบ
ให้ความเด็ดขาดในเรื่องพวกนี้ ให้กับท่านสุวิทย์ ธาระรูป เพราะท่านเคย
เป็นแม่ทัพนายกองมาก่อน ท่านบริหารกิจการทั้งกองทัพมาแล้วนะครับ
ผมก็เลยบอกพ่ีลุงว่าเอาอย่างนี้ ผมมอบอำนาจให้ท่านเลยให้ท่านไป
บริหารจัดการรถแบคโคร รถอะไรก็ตามแต่ที่ เป็นเครื่องไม้เครื่องมือ        
ของเรา ท่านเช็คเลยท่านให้ ผอ. กองช่าง เช็คมาดูแล้ว ถ้ามันไม่พอ
จัดหาจัดเช่าจัดอะไรก็ตามแต่ ให้ท่านไปว่ากันเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านนเรศ ผอ. กองช่าง ท่านจะรับปากกับพี่ไปไม่ใช่เหรอ ว่าการจัดหา
อะไรต่ออะไรให้มันพอ แล้วสำหรับอำเภอคอนสาร เขตชายขอบ ซึ่งมัน
อยู่ไกลที่สุดของพ้ืนที่ เทพสถิตอย่างนี้เป็นเขตชายขอบของพ้ืนที่ใด ๆ ก็
ตามแต่ที่เขตชายขอบ มันก็ไม่มีความสะดวกในเรื่องการขนส่งสัมภาระ
อะไรต่ออะไรเข้าไป ตัวผมเอง วันนี้มีพ้ืนที่ตรงไหนที่ที่จำเป็นจะต้องเอา
มาเป็นพ้ืนที่ในการที่จะให้ฝ่ายบริหารเราเข้าไปประจำเพ่ือดูแลพ่ีน้อง
ประชาชน ผมจัดการทันที อย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ผมก็มานั่งคิดว่าพ้ืนที่
ทางเหนือ มันตั้งแต่ภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ คอนสาร ตรงนั้นขึ้นไปบ้านแท่น 
ก็บังเอิญผมไปจำได้ว่าอำเภอภูเขียว มีสำนักงานที่ทรุด ที่ พ้ืนที่ทรุด          
แต่เสาไม่ทรุด แต่ พ้ืนที่อยู่ข้างในมันทรุด เป็นพ้ืนที่ใหญ่พอสมควร           
เป็นเรือนชั้นเดียว อยู่ที่บ้านแข้ อำเภอภูเขียว ผมก็สั่งการให้กองช่างเข้า
ไปสำรวจดูว่าค่าใช้จ่ายมากพอไหม แล้วก็ซึ่งปรากฏว่าไปดูแล้ว มันไม่
มากเท่าไหร่ แล้วก็ถ้าเราปรับปรุงเล็ก ๆ คือหมายความปูพ้ืนไม้ปูพ้ืนใหม่ 
หมายความว่าไม่ต้องทุบทิ้งนะครับ ปูพ้ืนขึ้นให้มันมีความเสมอ แล้วก็     
กันสาดข้างบน เอาออกให้เท่ากับหลังคาเหมือนกับช่องสามหมอ ที่ผม
ทำไว้ เราก็มีสำนักงานอยู่ที่ 1 อยู่ที่อำเภอภูเขียว แม้กระทั่งคอนสาร 
เราก็มีพ้ืนที่ อบจ. ของเราก็มีอยู่ที่คอนสาร เพราะฉะนั้นตรงไหนที่เป็น
ทรัพย์สินของเรา ผมก็จะเข้าไปจัดการเข้าไปจัดการ เพ่ืออย่างนี้ ภูเขียว 
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ของสั่งการไปแล้วให้กองช่างไปดูสิ เอาเข้าแผนสิ ไปทำสิ ถ้ามันเป็นเงิน
ไม่มากนัก เราก็จะมีสำนักงานอยู่ที่อำเภอภูเขียว เผื่อท่านทั้งหลายที่อยู่
ละแวกใกล้เคียงคุณประสิทธิ์ พาจันทร์ อยู่ติดกับภูเขียว อยากจะเข้ามา
ประชุมปรึกษาหารือตรงนั้น ก็จะมีฝ่ายบริหารเข้าไปประจำดูที่เราจะ
กระจายพ้ืนที่ตรงนี้เพ่ือให้ท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมในการที่จะบริหาร
จัดการในพ้ืนที่ อย่าลืมว่าเราเหลืออยู่ 2 ปีเศษ ๆ อีกนิดหนึ่งมันเป็น
ระยะหัวเลี้ยวหัวตอที่ เราจะต้องทำงานให้ประชาชนยอมรับและ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านมาจากการเลือกตั้ง ถ้าเราไม่มีผลงานผมเข้าใจดี
ถ้าเราไม่มีผลงานเราจะเอาอะไรไปสู้รบตบมือกับคู่ต่อสู้ เพราะฉะนั้น      
ผมก็จะดำเนินการทุกวิถีทาง แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะภูเขียว เกษตรสมบูรณ์
คอนสาร บ้านแท่น ๆ เนื่องจากท่านกอบชัย ท่านเสนอเรื่องของการสูบ
ส่ งน้ ำระยะไกล ผมก็ พู ดกับท่ านประสิทธิ  พาจันทร์ เดี๋ ยวบอกว่ า           
กลุ่มคลัสเตอร์มารวมกับทางแก้งคร้อ คอนสวรรค์เป็น 6 คน คือจะ
จัดเป็นกลุ่ม เรายกเลิก เราอย่าไปพูดถึงเรื่องการเมืองระดับระดับใหญ่
เราเอาเฉพาะของพวกเรา ถ้ามันเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ เป็นกลุ่มที่ เรา
ปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพราะเรื่องของน้ำบางทีมันเป็น
พ้ืนที่คาบเกี่ยวมันไม่ใช่อยู่เฉพาะอำเภอใดอำเภอหนึ่ง บางทีมันไหลไป
รวมอยู่ที่อีกอำเภอหนึ่ง เพราะฉะนั้นการประสานงานเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาพ้ืนที่ทางน้ำ มันจึงมีความจำเป็นต้องปรึกษาหารือร่วมกัน
สมัยก่อนผมเป็นนักการเมือง ผมออกไปที่พ้ืนที่การอำเภอที่ต่างอำเภอ        
ที่ไหนก็ตาม แต่ผมมักจะเห็นนายอำเภอกับปลัดน้อยวิ่งอยู่กับกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ต่อมาเนื่องจากมีองค์การบริหารส่วนตำบล มีสภาตำบล         
แล้วมามีองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เข้าไปบริหารในพื้นที่เพราะฉะนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับนายอำเภอ ก็มลายหายไปกลายเป็น
ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บริหารในพ้ืนที่ นี้คือข้อสังเกตประการ
หนึ่ งที่ที่ ผมพบเห็น ผมก็ไม่ เคยเห็นท่านนายอำเภอ เห็นท่านแต่
ปลัดอำเภอน้อย วิ่งอยู่ ในพ้ืนที่  แต่เนื่องจากสาเหตุของความที่ เรา
ยกระดับพื้นที่มาเป็นฝ่ายบริหารระดับตำบล นี้ก็เป็นอาจจะเป็นสาเหตุ
หนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมันอยู่ในพ้ืนที่กว้างกว่า มันไม่ใช่แค่ตำบลเดียวเราอยู่ในหลาย
พ้ืนที่หลายตำบล เพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าของพ้ืนที่  เรามีหน้าที่
ประสานงานระหว่างระดับบนสุดขององค์กรของท่านคือ อบจ. ซึ่งเป็น
หน้าด่านของการพัฒนาจริง ๆ วันนี้อยากถามว่าถ้าจังหวัดไม่มี อบจ.
จังหวัดจะทำอย่างไรทุกอย่าง อยู่ที่ อบจ. แม้กระทั่งเมื่อเช้า พ่ีลุงสั่งให้พ่ี
อร่ามจัดหาข้าวกล่อง 200 กล่อง แล้วมีวงเล็บอย่างดีด้วย เหมือนที่
พวกเราทำกัน สั่งตอนสามโมง พ่ีบอกพ่ีลุงว่าเดี๋ยว ผมเนรมิตให้แล้ว          
พ่ีก็สั่งการเมื่อเช้า 5 – 6 อย่าง พร้อมกันเลย เพราะฉะนั้น รวมทั้งเงินกู้    
ที่จังหวัด เงินกู้ซื้อเครื่องจักรจังหวัด เขาเห็นด้วยกับเรา แล้วเขาก็ต้อง  
ทำเรื่องไปถึงกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากเป็นระเบียบกฎเกณฑ์           
ซึ่งแน่นอนทางฝั่งโน้นวันที่ 3 ผมก็นัดกับท่านรองปลัดฯ ตอนนี้ท่านไป 
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เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนกรมพัฒนาชุมชน เพราะกรมพัฒนาชุมชน
เกี่ยวข้องกับประชากรที่เป็นสมาชิกของกรมการพัฒนาชุมชนในการที่จะ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการกับพ้ืนที่ เพราะฉะนั้นพ่ีจะหยิบ
ยกบางเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลาย ทำอะไรก็ตามแต่          
มันต้องใจกว้าง ถ้าท่านเป็นแบบพ่ีอร่าม ท่านจะมีความรู้สึกเข้าใจใน
ตัวตน พ่ีไม่มีหรอกคิดถึงเรื่องประโยชน์ส่วนตน ไม่มีหรอก มีแต่คิดถึง
เรื่องประโยชน์ส่วนรวม เพราะว่าพ่ีเป็นคนไม่มีหนี้มีสินลูกเต้า 5 คน         
ก็สุขสบายทุกคนหมด ครอบครัวก็อบอุ่นบ้านช่องห้องหอก็ไม่รู้อยู่ที่ไหน
เยอะแยะไปหมดเก็บของเก็บอะไรไว้เ ยอะแยะเพราะฉะนั้นพ่ีไม่ได้คิด
อย่างอ่ืนหรอก คิดเพียงแต่ว่าเมื่อได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่ก็จะทำประโยชน์
ให้กับพ่ีน้องประชาชน ขอบคุณท่านประธานครับ  
เชิญท่านรณชัยครับ  
 
ครับเรียนท่านประธานนะครับ ขอบคุณนะครับ ท่านนายกนะครับ                 
ที่ได้ชี้แจงก็ได้ยินแบบนี้ ก็น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดของเรา ที่จะได้เครื่องจักรชุดใหม่นะครับ นิดหนึ่งครับท่าน
ประธานครับผมอยากสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้เครื่องจักรนะครับ                
ในของเราที่ใช้งานได้นะครับ มีอะไรบ้างนะครับ เผื่อจะได้บอกกับผู้นําได้
ว่าเราเหลือแม็คโครมี   5 - 6 คัน แต่ ว่ ามันใช้ ได้คัน  1 – 2 คัน        
อยากทราบสภาพพร้อมใช้ครับ ว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินมานี้ เขามาถาม สจ.
ในแต่ละเขตว่า อบจ. มีรถยนต์รถแม็คโครคอยาว มีก็จริงแต่ว่ามันใช้ได้  
กี่คันเรือนะครับ เรือนะครับเดือนนี้ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นนะครับ เกิดเหตุ
ฉุกเฉินครับ เรือเรามีเท่าไหร่รถหกล้อสูงนะครับ หรือว่าเครื่องสูบน้ำ            
ที่เราพอจะเคลื่อนย้ายได้ไหมอะไรพวกนี้ครับ ที่เป็นสิ่งจําเป็นเกี่ยวกับ
เหตุที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ อาจจะยังไม่เกิดหรือเราก็ไม่อยากให้มันเกิด
นะครับ ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินมาจริง ๆ อบจ.ของเราจะได้ให้คําตอบว่าเรามี
การเตรียมพร้อมนะครับ ไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องแล้วเราค่อยไปวิ่งหากันนะครับ
อันนี้อยากได้คําตอบนะครับ จากท่านผู้ดูแลเครื่องจักร หรือว่าท่านผู้           
มีเกี่ยวส่วนเกี่ยวข้องนะครับ ขอบคุณครับ  
เชิญท่านนายกครับ  
 
งานนี้ท่านประธานครับมอบให้กองช่างก่อนนะครับ  
 
เชิญท่านผอ.นเรศครับ ผอ.กองช่างครับ  
 
ครับเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านคณะ
ผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิที่เคารพรักทุกท่านนะครับ กระผมนเรศ รักเพ็งนะครับ
ผู้อำนวยการกองช่างครับ ขออนุญาตตอบข้อซักถาม ท่านสจ.นะครับ
คอนสารนะครับ ในเรื่องเครื่องจักรนะครับ ที่ท่านสอบถามว่าแม็คโคร 
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นายกฤษฎา สงวนวงษ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายอร่าม โล่ห์วีระ  
นายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรามีก่ีตัวจริงแล้วแม็คโครคอยาวมี 2 ตัวนะครับ ธรรมดา 4 ตัว ตักหน้า
ขุดหลัง 1 ตัว ที่ใช้การได้ก็คอยาวใช้การได้ตักหน้าขุดหลังนี่ก็ตัดหินได้
แต่ว่าแรงไม่ค่อยมีนะครับ ก็พอกระท่อนกระแท่นได้อยู่ในส่วนธรรมดา
ไม่ใช่คอยาวที่ 4 ตัวนี้น่าจะใช้ได้ซัก3 ตัวนะครับ ในส่วนของเครื่องสูบ
น้ำนี้จะเป็นของ สป. ที่เราโอนไปให้แล้วหน้าจะใช้การได้สักไม่กี่ชุดนะครับ
กําลังซ่อมอยู่ครับ ในการเตรียมความพร้อมเรือรู้สึก ว่าทาง สป. ขนไป  
ลําเรียงไปทางเขตพ้ืนที่น้ำท่วมแล้วนะครับ ทยอยไปครับผม ขออนุญาต
ตอบแค่นี้ครับ  
เชิญท่านนายกครับ  
 
ท่านประธานที่เคารพผม ต้องขอเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ อย่างนี้
คือพอดีเครื่องจักรเราไม่พอจริง ๆ แต่ว่าถ้าเป็นความจําเป็นเมื่อเช้า
ปรึกษาหารือกับท่านรองนายกสุวิทย์ ธาระรูป ว่าเรามีแม็คโครที่ผมไป
เช่ามาจากภักดีชุมพลอยู่  2 ตัวถ้าพ้ืนที่ตรงไหนที่ที่มีความจําเป็นคือ
ตอนนี้ เนื่องจากเราต้องการที่มาปรับปรุงสนามกีฬาเนื่องจากจะจัดงาน
จะจัดงานตอนปีใหม่ แล้วพ้ืนที่สนามกีฬาของเรา ชํารุดทรุดโทรมมา
พอสมควรเราปล่อยทิ้งไว้เป็นปี ๆ แล้วก็ในโรงยิมที่เคยซ่อมแซมใช้งบมา
ตั้งหลายล้าน ปัจจุบันก็ใช้การไม่ได้ต้องซ่อมแซมต้องอะไรต่ออะไร   
ต่อมาเรามาใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม ผมก็เห็นว่าหน้าจะมาดูที่สนามกีฬา 
กับสวนเจ้าพ่อก็ เลยเอาเข้ามา แต่ตอนนี้ เนื่ องจากฝนตกน้ำท่วม
เครื่องจักรมันก็คงจะไปทำงานไม่ได้ เห็นจอดเอาไว้ ถ้าพ้ืนที่ใดมีความ
ต้องการโดย เฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรที่ผมเช่ามาจากภักดีชุมพล         
พ่ีไม่เคยมีผลประโยชน์ การจัดหาเช่ามาเลย เอาเช่ามาท้ังคนขับทำงาน
ได้ถึงสองทุ่ม คิดดู เสาร์ – อาทิตย์ไม่มีหยุด มันก็เป็นประโยชน์เรื่องการ
ไปเช่าทั้งเครื่องจักร เช่าทั้งคนขับมา เพราะฉะนั้น ถ้าคอนสารหรือ           
พ้ืนที่ใด มีความจําเป็นเรื่องใดก็ตามแต่ ผมมอบอำนาจให้ท่านสุวิทย์       
ธาระรูปแล้ว ติดต่อเลยเย็นนี้ ติดต่อเลยจะเอาอย่างไร แบบไหนมอบให้
ท่านสุวิทย์ ไปแล้ว ท่านก็ตัดสินใจไปเลยนะครับ อีกประการหนึ่งตอนนี้
เรื่องของเครื่องจักร เมื่อสักพักหารือกัน แล้วบอกว่าขอให้ท่านสมาชิก  
อยู่ ในบางเขต ที่มันมีความจําเป็นต้องซ่อมแซมด่วน เช่น ยางถุง                 
หรืออะไรก็ตามแต่ กับเครื่องจักรที่จะเข้าไปซ่อมในพ้ืนที่ตรงนั้น ผมก็
เลยปรึกษาหารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ว่าเอาวัสดุไปกองอยู่ในพ้ืนที่  
ลองคํานวณดูต้องใช้เท่าไหร่ แล้วเสร็จแล้วต้องใช้เครื่องจักรเท่าไหร่                
ซึ่งเช่าในพ้ืนที่นั่นเลย ท่านรับผิดชอบไปเลย ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่
อำเภอใครอำเภอ ลองดูสิ ถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน           
แล้วงานมันสําเร็จตามเป้ าหมาย ท่านก็ต้องออกแบบช่วยเหลือ             
เป็นที่ปรึกษาให้พ่ีอร่ามด้วย คน ๆ เดียวจะไปนั่งคิดตลอดทั้ง 16 อำเภอ
มันก็เป็นไปไม่ได้ เขตใดอย่างน้องวิว ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง เขาก็ไป         
เอาโคต้างบประมาณในส่วนของเขาไปซื้อยางถุง อย่างนี้  เขาก็หา
ทางออกในการที่จะช่วยพ่ีดูแลเรื่องของความจําเป็น ที่จะเข้าไปซ่อมแซม 
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นายกฤษฎา สงวนวงษ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงษ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
 

ในพ้ืนที่มันก็เป็นประโยชน์ถูกไหมครับ ตอนแรกไปซื้อยางถุง พ่ีไม่รู้ว่า
เป็นของใคร นึกว่ากองช่างไปซื้อ แท้ที่จริงแล้วเป็นโคต้าของน้องวิว            
ใช้งบประมาณส่วนที่ เป็นความรับผิดชอบของ สจ .อย่างนี้ เป็นต้น
เพราะฉะนั้น สจ.คอนสาร ต้องมาติดต่อเลย เดินมาเดี๋ยวนี้เลย ออกมาสิ
มาหาพ่ีลุงออกมาเลยครับ เชิญเลยท่านจะเอาอะไรบอก มาเลยแล้วพ่ีลุง
ตัดสินใจพริบตาเดียว เหมือนเมื่อเช้าพ่ีลุงบอกผม ๆ ปั๊วเดียวเลย           
5 อย่าง ออกมาเลยท่าน เดี๋ยวพ่ีลุงมีธุระไปข้างนอก เดี๋ยวจะไม่เจอกัน
มาเลยพ่ีลุงสั่งการเลยนะครับ ขอบคุณครับ  
เชิญท่านชาญณรงค์ครับ  
 
เรียน ท่านประธานสภาที่ เคารพ ท่านหัวหน้าส่วน เพ่ือนสมาชิก                 
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมชาญณรงค์ ผดุงขวัญ สมาชิกสภาจังหวัด  
เขตอำเภอภักดีชุมพล ขออนุญาตเสริม ท่านรณชัย สมาชิกจากคอนสาร
นะครับ คือในกรณีนะครับ เป็นประโยชน์กับเพ่ือนสมาชิกทุกคน                    
ในกรณีที่มีท่านใดใช้เครื่องจักรอยู่นะครับ ก็อยากจะให้ลงใน LINE กลุ่ม
ว่าอยู่ที่ใดนะครับ ในพ้ืนที่ ๆ ใกล้เคียงกัน เพ่ือเกิดเหตุการณ์นะครับ
อย่างเช่นกรณีบ้านเขว้า กับหนองบัวระเหวที่อยู่ใกล้กัน หนองบัวระเหว
ไม่รู้ว่าเครื่องจักรอยู่บ้านเขว้า และบ้านเขว้าก็ไม่รู้นะครับ ว่าหนองบัวระเหว
เดือดร้อนให้ เช็คที่  LINE ของเรานะครับ เพ่ือที่จะช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนได้ในทันท่วงที่ หลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจัตุรัสนะครับ ก็อาจจะ
กับบําเหน็จณรงค์ที่มันใกล้กันอาจจะมีแม็คโครที่ต้องการแล้วไม่ต้อง
เคลื่อนย้ายจากบําเหน็จณรงค์ไปคอนสารนะครับ ตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็น
ประโยชน์และได้ผลสัมฤทธิ์ ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายส่วนหนึ่ง        
นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับท่านนายกนะครับ ขออนุญาตที่ได้ เช่า
เครื่องจักรนะครับ โดยเฉพาะของพ่ีน้องของชาวอำเภอภักดีชุมพล           
ก็ดังที่ท่านได้นําเรียนนะครับ ว่าไม่มีผลประโยชน์ เมื่อคืนนี้ผมก็เพ่ิงได้
คุยกับเจ้าของรถนะครับ ว่าไม่มีผลประโยชน์จริง ๆ นะครับขอยืนยัน
ตรงนี้แต่เข้าเดือนที่ 2 นะครับ อันนี้ก็คนขับก็อยู่ในสายเมื่อคืนนี้ก็คุยกัน
นะครับ นี่ เป็นความจริงความสัตย์จริง ก็ขอบคุณนะครับ ที่ทำให้                   
ภักดีชุมพลมีรายได้ส่วนหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน  
มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับเชิญท่านอภิสิทธิ์ครับ  
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราช การเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน อภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ แก้งคร้อเขต 2 ในนามสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านประธานครับ ก็อยู่ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ
นะครับ ก็ขออนุญาตนะครับ เรียนถามท่านประธานนะครับ ว่าโครงการ
ที่ข้อบัญญัติเปลี่ยนแปลงนะครับ ที่ทับซ้อนของถนนสายโสกหว้า -           
โนนดินหอมนะครับ งบประมาณ 1 ล้านบาทที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับ
เพราะว่าเป็นถนนทับซ้อน ที่นี้ก็ขยายพ้ืนทีน่ะครับ ผมไม่เห็นนะครับ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการกันเงินโครงการถนนลาดยางนะครับ เส้นนี้   
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่ทราบว่าเงินจะตกไปหรือไม่ ขออนุญาตเรียน
ถามท่านผอ. แผน และพัสดุนะครับ ว่าโครงการนี้ไม่เห็นเข้านะครับ        
ในญัตติกันเงินนะครับ หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต้องให้ ชัดเจน   
นะครับ เพราะว่าตัวนี้มันเป็นโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติแล้วนะครับ         
ข้อที่ 1 นะครับ ส่วนเรื่องที่ 2 ท่านรองสมชายผมมองหาอยู่นะครับ         
พอผมเอ่ยชื่อท่านท่านก็คงไม่ทราบว่าจะสะดุ้งหรือเปล่า มีเรื่องเดียวก็
คือถนนในตํานานนะครับ ท่านจําได้ไหมคือถนนสระแต้ – หนองผักหลอด  
นี้นะครับ ท่านรับปากผมนะครับ ว่าได้แน่นอนได้ล้านเปอร์เซ็นต์          
วันนี้นะครับ ที่กันเงินเป็นถนนสระแต้ – หนองผักหลอดจริง ๆ   1 ล้านบาท
แต่เป็นเขตของท่านจตุพร ต้ิวสุวรรณ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ          
แต่เป็นเส้นทางเดียวกันท่าน ก็บอกว่าที่จริงแล้วถนนเส้นนี้ทำขอนะครับ
รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนนะครับ จากส่วนกลางไม่ทราบว่าในปี  
2566 จะมี โชคไหมครับท่านครับ ช่วยติดตามให้หน่อยนะครับ 
เพราะว่าไม่อยากจะมีชื่อนะครับ ในตํานานจริง ๆ ท่านครับครับส่วนอีก
เรื่ องที่  3 ท่ านประธานครับ  เป็ น เรื่ องที่ ต้ องขออนุญ าตกราบ
ขอบพระคุณท่านนายกอร่าม โล่ห์วีระ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ           
ที่ท่านได้กรุณานะครับ สั่งการผ่านท่านประวิทย์นะครับ ท่านรองนายก
ให้ได้นําเครื่องจักรนะครับ ชุดซ่อมถนนลาดยาง เข้าไปลงพ้ืนที่ของ          
ตัวกระผมเองซำมูลนาค – ห้วยหว้านไพร แต่ตอนนี้ก็รื้อแล้วก็บดอัด
บางส่วนนะครับ ผมเคยอภิปรายนะครับ เกี่ยวกับโครงการถนนลาดยาง
นะครับ สมัยนายกที่ผ่านมาผมได้อภิปรายนะครับ ว่าทำอย่างไร               
ในประเทศในโลกนี้ ไม่เคยเห็น ทำถนนลาดยางให้เป็นถนนหินคลุก             
แต่ตอนนี้มันจําเป็นจริง ๆ นะท่านประธานครับ ต้องรื้อถนนลาดยาง
บางส่วนที่มันซ้อบ แล้วมันจะเสียหายมากพ่ีน้องประชาชนก็ได้รับความ
เสียหายนะครับ สัญจรไป – มาลําบากบุตรหลานนะครับ ไปโรงเรียน       
นะครับ ก็ ได้ รับอุบัติ เหตุมันก็จํ าเป็นต้องรื้อ พอดี โชคดีนะครับ                
รอเครื่องจักรนะครับปีที่ 2 และปีที่ 2 เครื่องจักรถึงได้เข้าไปดําเนินการ  
แต่ดําเนินการประมาณ 2 - 3 วัน ฝนจะตกลงมาก็ต้องหยุดท่าน
ประธานครับบางครั้งนะครับ ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้พ่ีน้องพวกเรา
ได้ถามหาเครื่องจักรชุดซ่อมถนนลาดยางชุดซ่อมนะครับ อะไรต่าง ๆ       
ผมก็สะท้อนใจเหมือนกันครับท่านประธาน ว่าเครื่องจักรอยู่ในเขตของ
ผมแต่ยังไม่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร         
ถ้าจะให้ย้ายออกไปผมเคยพูดนะครับ กับพี่น้องเพ่ือนสมาชิกนะครับว่า
ถ้ามันจำเป็นจริงๆนะครับผมไม่ติดใจเพราะว่าผมอำเภอแก้งคร้อโดน
อย่างนี้นะครับมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเขต 1 เขต 2 เขต 3 ทำได้    
วันสองวันก็มีคำสั่งย้ายด่วน แต่ก็เหตุสุดวิสัยนะครับ เพราะว่าทุกเขต
พ้ืนที่มีความเดือดร้อนจำเป็นที่สุดแต่ด้วยเหตุนี้นะครับ ที่ไม่สามารถ
ดำเนินการเร่งด่วนได้แต่ที่จริงแล้ว ถ้าไม่มีนะครับ ฝนเข้ามาตกนะครับ 
สร้างความเสียหายเครื่องจักรเราทำงานไมน่่าจะเกิน 2 อาทิตย์             

/แล้ว... 
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แล้วเสร็จตอนนี้บดอัดบางส่วนฝนตกลงมาก็เละตามหลังมานะครับ         
นี่คือเหตุสุดวิสัยจริง ๆ ก็ยอมรับนะครับ ไม่ได้โทษฝ่ายบริหารไม่ได้             
โทษช่างนะครับ ว่ามันดำเนินการไม่ให้จริง ๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ        
ถ้าเขตไหนที่เดือดร้อนมากจริง ๆ ถ้าจะย้ายผมก็ไม่ติดใจ แต่ก็อยากจะ
นะครับ เรียนเชิญเพ่ือนสมาชิกทุกเขตพ้ืนที่นะครับ ไปดูถนนที่ผมกำลัง
ซ่อมอยู่เดี๋ยวนี้นะครับท่านประธานครับ เพ่ือนสมาชิกเขตพ้ืนที่อำเภอ
คอนสวรรค์นะครับ ไปกิจกรรมในเขตพ้ืนที่ผมไปดูเห็นถนนนะครับ          
ก็บอกว่าถ้ามีงบประมาณ หรือเครื่องจักรมาในเขตของอำเภอคอนสวรรค์
เขาจะอนุญาตให้เลยนะครับ อนุญาตให้มาทำอำเภอแก้งคร้อก่อน           
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตของกระผมเองซำมูลนาค - ห้วยว่านไพล 
หลายครั้งนะครับ ที่ผมไม่ได้ลุกข้ึนอภิปรายเกี่ยวกับการซ่อมสร้างถนน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเรา เพราะว่าดูแล้วเขตพ้ืนที่ 36 เขต        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่เราดูแลอยู่  มีความเดือดร้อน
เร่งด่วนทุกเขตพ้ืนที่ โดยเฉพาะช่วงนี้นะครับ ช่วงหน้าฝนถนนหลายสาย
นะครับ ที่น้ำนะครับระบายไม่ทัน และมีน้ำรอการระบายหลายเส้นทาง
เครื่องจักรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้าง แต่ก็ขอภาวนานะครับ
ว่าทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านอร่าม โล่ห์วีระ 
ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านได้ขออนุมัติกู้เงินซื้อเครื่องจักร แต่ก็ขั้นตอน
หลายขั้นตอนกว่าจะได้ ไม่ทราบว่าทางกระทรวงจะอนุมัติหรือไม่                  
นี่ คือความจำเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่พวกเราหลายคนทั้งคุยกัน           
ทั้ งเห็นใจนะครับ ในส่วนหนึ่ งที่ทุกเขตพ้ืนที่ เดือดร้อนแต่ก็ต้อง
ขอบพระคุณมากครับ ท่านนายกอร่าม อีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าอย่างน้อย
ก็ได้อนุมัติคำสั่งให้เครื่องจักรลงพ้ืนที่ซ่อมเร่งด่วน เพราะว่าตัวท่านเอง
นะครับ ไปเจอประสบเองนะครับ ว่าถนนเส้นนี้เป็นอย่างไร ท่านเคยถาม
ผมอยู่นะครับ ว่าในจังหวัดชัยภูมิยังมีถนนแบบนี้อยู่ ใช่ ไหมแล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ         
นะครับ ก็เพราะอะไรครับ เพราะว่าพวกเรายอมทนนะครับ ในเขตพ้ืนที่
อ่ืนก็ให้เขาทำไปซ่อมไปก่อน แต่มันจำเป็นจริง ๆ นะครับ ครั้งนี้นะครับ
ต้องขออนุญาตเพ่ือนสมาชิกทุกท่านนะครับ ว่าอาจจะล่าช้านิดหนึ่ง    
หรือว่าเครื่องจักรย้ายไปตอนนี้นะครับ เขตพ้ืนที่พวกท่านอาจจะ
ดำเนินการไม่ได้เช่นกัน เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับ หยุดวันเดียว           
วันสองวันเครื่องจักรเราก็ทำงานไม่ได้นะครับ เพราะว่าถ้าดำเนินการต่อ
ดินที่ เรานะครับ เอาขึ้นมาบดอัดมันก็จะซ่อมเหมือนเดิมฝากท่าน
ประธานนะครับถึงท่านผู้บริหารนะครับ ว่าพวกเราเข้าใจดีนะครับ    
ท่านประธานครับ ขอบคุณมากครับ 
มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญท่านเกตศิรคิรับ 
 
เรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร ดิฉันนางสาวเกตศิริ จรรย์โกมล 
สมาชิกสภา เขต 1 ภูเขียว อยากสอบถามท่านประธานผ่านไปยัง             
ฝ่ายบริหารนะคะ งานสะพานบ้านโนนเจริญ ของดิฉันในเขตพ้ืนที่ค่ะ                 
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ยังไม่ เห็นมี โครงการที่ จะได้กันเงินในการทำโครงการแต่อย่างใด              
ในข้อบัญญั ตินะคะ อยากสอบถามท่ านว่าตกหล่นหรืออย่างไร                         
หรือเหตุสุดวิสัยอย่างไร ก็อยากให้ท่านตอบข้อสงสัยให้แก่ดิฉันด้วยค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ 
เชิญท่านนายกครับ 
 
ท่านประธานสภาที่ เคารพรัก ท่านเพ่ือนสมาชิก เพ่ือนข้าราชการ                  
ฝ่ายบริหารที่เคารพรัก ทั้งหลายสำหรับสะพานแห่งนี้ ผมจะเข้าไปดูด้วย
ตนเอง ผมเห็นข้อมูลรายละเอียดแล้ว เดิมทีผมยังคิดว่าคงยังไม่เสียหาย
เท่าไหร่ แต่เมื่อเข้าไปดูแล้วจำเป็นที่ต้องทำตรงนี้จะเข้าไปดูแล้วจะ                    
สั่งการแบบไหน เดี๋ยวจะบอกว่าจะทำอย่างไรทางกองช่างเมื่ออาทิตย์              
ที่แล้วทางผู้อำนวยการกองช่าง ก็บอกกับผมมาเรื่องนี้ใช่ไหมท่าน ผอ.                      
ท่านเป็นคนเล่าให้ ผมฟังใช่ ไหม บอกว่าคุณเกตศิริ โทรมาใช่ไหม                    
พยักหน้าเดี๋ยวก็หาว่าพ่ีโกหก พ่ีจะเข้าไปดูเดี๋ยวจะปรึกษา สจ.อลงกต                               
ดูว่าจะทำอย่างไร ท่านสจ.อลงกต อยู่ใช่ไหม ท่านตกลงเดี๋ยวปรึกษากัน
ทั้งหมดเดี๋ยวปรึกษาคุยกัน ว่าจะทำอย่างไรท่านจตุพร ติ้วสุวรรณด้วย     
คือเป็นผู้แทนอยู่ที่นั่นใช่ไหม เดี๋ยวปรึกษาหารือกันแล้ว ก็ดูที่ถ้ามีความ
จำเป็น เพราะพ่ีไปดูแล้วก็จำเป็น เดี๋ยว ผอ.กองช่าง เข้าไปดูให้พ่ีนิดหนึ่ง
ลองประเมินประมวลทั้งหมดมาดูนะครับ ว่าค่าใช้จ่ายตรงนั้นมัน
ประมาณเท่าไหร่จริง ๆ นะครับ แล้วก็บวกกำไรให้กับทางผู้รับจ้างด้วย
อะไรด้วยจัดการให้แต่อยากกราบเรียนอย่างนี้  อยากจะบอกแก่           
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับฝ่ายบริหารเป็นความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ ง
พอสมควร เพราะพวกเราเป็นนักการเมือง ตอนเลือกตั้งก็เลือกตั้งพร้อม
กันนะครับ บางคนก็ช่วยเหลือเจือจาน เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้
ถ้าต่างฝ่ายต่างยึดถือให้มั่นซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน พ่ีทำไมจะไม่ทำให้
อย่างตัวเล็กน้องเขามานั่ งบางทีก็ยังไม่รู้มา เพราะตัวเล็กกว่าเขา                
เดี๋ยวเราไปดูนะไปดู แล้วถ้ามันมีโอกาสที่จะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะ
ปรึกษาหารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือที่จะทำอย่างไรให้                
สมประโยชน์ พ้ืนที่อำเภอภูเขียว เป็นพ้ืนที่ใหญ่ มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทั้ง 4 คน เพราะฉะนั้นเป็นพ้ืนที่ใหญ่พอสมควรเดี๋ยว
จะเข้ าไปและประกอบกับเราจะไปทำสำนักงานอยู่ ที่ นั่ นอย่ าง                 
กลุ่มคลัสเตอร์ที่เมื่อสักครู่ที่พ่ีอร่ามพูดให้ฟัง ว่ากลุ่มไหนอยู่กี่คน เราจะ
บริหารกันเป็นกลุ่ม ผมคิดว่าอย่างนั้น เพราะว่ามันเขตพ้ืนที่ที่มัน
เกี่ยวข้องติดต่อ เกี่ยวเนื่องกัน เพราะฉะนั้นอยากให้ปรึกษาหารือกัน              
นะครับ แล้วจะเข้าไปดูไม่ต้องห่วงนะครับ ผมรับปากว่าจะเข้าไปดูอีก
ครั้งหนึ่งพร้อมกับ ผอ.กองช่าง ขอบคุณครับ 
ครับมที่านสมาชิกท่านใดอยากสอบถามครับเชิญท่านเกตสิริครับ  
 
 

/นางสาวเกตศิริ... 



๒๕ 
 

นางสาวเกตศิริ จรรย์โกมล  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
นายสุขสันต์ ชื่นจิตร์  
รองประธาน อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 2 
นายอร่าม โล่ห์วีระ  
นายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุขสันต์ ชื่นจิตร์  
รองประธาน อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 2 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                      
ดิฉันนางสาวเกตศิริ จรรย์โกมล ดิฉันขอสอบถามท่านประธานผ่านไปยัง
ฝ่ ายบริ ห ารนะคะ ว่ าใน งบประมาณ ข้ อบั ญ ญั ติ งาน สะพาน 
2,3000,000 บาท ที่กองช่างได้ไปประเมินมาในการสร้างสะพานข้าม
บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิค่ะ อยากทราบว่า
ในส่วนในของข้อบัญญัตินะคะ ของปี 2565 นะค่ะ อยากทราบว่าจะได้
หรือไม่ได้คะ เพราะว่ายังไม่ เห็นกันเงินในงบประมาณตัวนี้ เลยค่ะ 
ขอบพระคุณมากค่ะ 
เชิญท่านนายกครับ 
 
ท่านประธานครับ ท่านเพ่ือนข้าราชการ ท่านฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิก                  
ผู้มีเกียรติ คืออย่างนี้เนื่องจากมันเป็นภาระติดพัน ผมคิดว่าเรามาตั้งจ่าย
รายการใหม่ ก็มีโอกาสที่จะไปทำให้ พ่ีน้องประชาชนของเราได้ อีก
ประการหนึ่งอยากจะพบกับท่านผู้นำในระดับพ้ืนที่ ตรงนั้นมันขึ้นอยู่กับ
ตำบลผักปั งนะครับ เมื่ อ 2 - 3 วัน ที่ ผ่ านมานายก อบต.โอโล                       
นายกอบต.หนองคอนไทย นายกอบต.หนองตูม ทั้งหมด 3 ตำบล 
รวมทั้งบรรดาประธานสภา บรรดาผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องทั้ งหมดมา
ปรึกษาหารือกับผม ซึ่ งทั้ ง 3 แห่ ง 3 ตำบล ก็มีความผูกพันกัน
พอสมควรเดี๋ยวจะปรึกษาหารือกับทาง ท่าน สจ.อลงกต ด้วย เรื่องนี้                  
ซึ่งในพ้ืนที่อำเภอภูเขียว น่าสนใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ผมรู้จักมักคุ้นกับ
คนในพื้นที่พอสมควร เพราะฉะนั้นอะไรที่จะเป็นประโยชน์ได้ ผมจะเข้า
ไปแต่เรื่องที่ของน้องเขาถามมา ถ้าเราไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ก็ทำได้
เดี๋ยวจะหารือกับทางฝ่ายประจำ ขอบคุณครับ ท่านประธาน 
ครับมีท่านใดอยากสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีเพ่ือน
สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจะขอนัดประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 9 นะครับ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 
2565 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ชั้น 3 ช่วงนี้เรามีการประชุมติดต่อกันหลายวัน การแต่งกาย                
ขอเป็นชุดสูทก็ได้นะครับ พรุ่งนี้นะครับ ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา             15.20 น. 

รายงานฉบับนี้   เป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  สมัยสามัญ  สมัยที ่2  
ครั้งที่  8  ประจำปี พ.ศ.2565  วันพุธที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

      
                                                                              

        (ลงชื่อ) .........................................................  
                 (นายสมปอง  บัวพิม) 
             เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 
 

/คณะกรรมการ... 



๒๖ 
 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ฟังเทปและตรวจแล้ว  เห็นว่ารายงานการประชุม
ครั้งนี้   ได้จัดทำตามถ้อยคำที่อภิปราย  และตรวจเหน็ว่าเป็นการถกูต้อง  จึงรับรองและได้พร้อมกันลงลายมอืชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

 

 
(ลงชื่อ) .......................................................ประธานกรรมการ 
             (นายวรวิทย์  อุระวัฒนพนัธุ์) 
 
 
 (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
     (นางสาวจารุวรณ  จังหวะ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
              (นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ/เลขานุการ 
              (นางสาววิววิกา  กล้าแท้) 

 
 
 
 
 
 
 
 


